

สรุปข้อสั่งการในที่ประชุมกระทรวงมหาดไทย
ครั้งที่ 6/2553

วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2553 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุม 1 กระทรวงมหาดไทย

นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 6/2553 ได้มอบนโยบายและเน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติราชการ เพื่อให้ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและ ผู้ว่าราชการจังหวัด รับทราบและปฏิบัติ ดังนี้

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
<p>● <u>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</u></p> <p>1. รายงานผลการดำเนินงานของกระทรวงมหาดไทยในรอบ 6 เดือน</p>	<p>- ขอชื่นชมผู้ว่าราชการจังหวัดทุกท่านและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ที่ได้พยายามขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงมหาดไทยและนโยบายของรัฐบาล และขอให้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของกระทรวงมหาดไทยในรอบ 6 เดือน เพื่อจะได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้สื่อมวลชนและประชาชนได้รับทราบต่อไป</p>	<p>- ส่วนติดตามและประเมินผล ส.พ.มท.</p>
<p>2. นโยบายปกป้องสถาบันเพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์</p>	<p>- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดการเดินทางไปร่วมกิจกรรมปกป้องสถาบัน เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ ในเดือนมิถุนายน 2553 โดยจะเดินทางไปร่วมกิจกรรมที่จังหวัดลพบุรี ในวันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน 2553 และที่จังหวัดนครสวรรค์ ราชบุรี กาญจนบุรี และสระบุรี ตามกำหนดการที่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าแล้ว สำหรับในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา มีความจำเป็นต้องยกเลิกกำหนดการที่จังหวัดชลบุรี และศรีสะเกษออกไปก่อน โดยจะหาช่วงเวลาที่เหมาะสมจัดกิจกรรมทดแทนในจังหวัดดังกล่าว</p>	<p>- จังหวัดลพบุรี, นครสวรรค์, ราชบุรี, กาญจนบุรี และสระบุรี</p> <p>- กรมการปกครอง</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
	<p>ในการประชุมกระทรวงมหาดไทยครั้งที่ผ่านมามีได้มอบหมายให้กรมการปกครอง จัดทำ “โครงการอาสาสมัครปกป้องสถาบัน” เพื่อเป็นพลังในการปกป้องและเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ โดยได้ขอใช้งบกลางในการดำเนินการ และเมื่อได้รับการอนุมัติจะจัดสรรให้โดยเร็ว ทั้งนี้หากจังหวัดใดมีความพร้อมขอให้ดำเนินการตามขั้นตอนที่กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้ทราบแล้ว</p>	
<p>3. การเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความวุ่นวายในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดอื่น ๆ</p>	<p>- ขอให้จังหวัดทุกจังหวัดและกรุงเทพมหานคร เร่งเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาอย่างใกล้ชิดและทั่วถึง รวมทั้งประชาชนที่ไปเข้าร่วมชุมนุมที่กรุงเทพมหานครและได้เดินทางกลับภูมิลำเนาแล้ว ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอ ลงพื้นที่สอบถามทุกข์สุข รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ร่วมปรึกษาหารือ และแก้ไขปัญหา ให้กับประชาชนโดยเร็ว</p> <p>นอกจากนี้ขอให้ทุกส่วนราชการและอำเภอ ทุกแห่ง ระวังรักษาสถานที่ราชการ สถานที่สำคัญต่าง ๆ และชุมชนเมืองย่านการค้า โดยให้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ความไม่สงบที่อาจเกิดขึ้นตลอด 24 ชั่วโมง หากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่น่าไว้วางใจขอให้เตรียมแผนรองรับและรายงานให้กระทรวงทราบโดยด่วน</p> <p>ทั้งนี้ จังหวัดที่ได้รับการเสียหายจากการเผาทำลายศาลากลางและสถานที่ราชการ ให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและเร่งรัดหาตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษโดยเร็ว รวมทั้งมีมาตรการป้องกันไม่ให้มีการก่อความเดือดร้อนกับประชาชนในทุกพื้นที่ และรายงานให้กระทรวงทราบทุก 3 วัน</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p> <p>- กรุงเทพมหานคร</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
	<p>ในเรื่องการรับมอบคืนอาวุธสงครามและอาวุธร้ายแรงทั่วประเทศ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพ ขอให้ทุกจังหวัดติดตามรายละเอียดจากประกาศของศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน (ศอฉ.) และคำสั่งของกระทรวงมหาดไทย ให้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและให้เตรียมแผนกวาดล้างเมื่อหมดระยะเวลาตามที่กฎหมายผ่อนผันแล้ว</p> <p>สำหรับงานที่สำคัญในขณะนี้ คือ การทำความเข้าใจกับประชาชนถึงสถานการณ์บ้านเมือง ให้ยึดมั่นผลประโยชน์ของชาติเป็นสำคัญ ขอให้ทุกจังหวัดเร่งจัดกิจกรรมที่สร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน โดยกระทรวงมหาดไทยพร้อมที่จะสนับสนุนเต็มที่ เพื่อให้ประเทศของเรากลับคืนสู่ความสงบ ร่มเย็นเป็นปกติสุขโดยเร็ว</p>	
<p>4. เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2553 และการเตรียมชี้แจงประกอบการศึกษา ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2554</p>	<p>- ขอให้จังหวัดทุกจังหวัดและทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ให้ความสำคัญในเรื่องการบริหารงบประมาณ ปี 2553 โดยขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ และในขณะนี้ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2554 ได้ผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในวาระแรกแล้ว ขอให้ทุกจังหวัดและทุกหน่วยงานศึกษารายละเอียดตามแผนงาน/โครงการ สำหรับการชี้แจงต่อคณะกรรมการงบประมาณไว้ให้พร้อม เพื่อให้กระทรวงมหาดไทยได้รับการสนับสนุนเงินงบประมาณใกล้เคียงกับค่าของงบประมาณให้มากที่สุด เป้าหมาย ผลผลิตในปีงบประมาณ 2554 ของกระทรวง จะได้เป็นไปอย่างครบถ้วนสมบูรณ์</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p> <p>- ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
<p>5. การส่งเสริมการผลิตสินค้า OTOP</p>	<p>- กระทรวงมหาดไทย กำหนดจัดงาน OTOP MIDYEAR 2010 ระหว่างวันที่ 21 ถึง 29 สิงหาคม 2553 ขอให้กรมการพัฒนาชุมชนและทุกจังหวัดเตรียมความพร้อมและจัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญไปสนับสนุนการดำเนินโครงการต่าง ๆ ของประชาชนอย่างต่อเนื่อง ทั้งเรื่องการผลิต การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ การลงทะเบียนผู้ประกอบการ OTOP ให้เป็นปัจจุบัน และการเตรียมสินค้า OTOP ให้เพียงพอกับการจำหน่ายตลอดงาน</p> <p>ที่สำคัญควรนำ Model ของชุมชนที่ประสบความสำเร็จและสามารถเลี้ยงตัวเองได้จากโครงการ OTOP มาเป็นชุมชนต้นแบบเป็น Best practice เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ชุมชนอื่น ๆ ต่อไป</p> <p>ขอให้กรมการพัฒนาชุมชน จังหวัดทุกจังหวัด และกรุงเทพมหานคร บูรณาการจัดทำสปอร์ตโฆษณาเป็นชุดๆ แนะนำสินค้า OTOP ที่มีชื่อเสียงของจังหวัด โดยประสานงานกับสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย นำเผยแพร่ในรายการ OTOP Shop Channel ของ MAHADTHAI Channel เพื่อให้สื่อมวลชนและประชาชนได้รับทราบ</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p> <p>- กรุงเทพมหานคร</p> <p>- กรมการพัฒนาชุมชน</p>
<p>6. โทรทัศน์มหาดไทย (MAHADTHAI Channel)</p>	<p>- กระทรวงมหาดไทยกำหนดแถลงข่าวเปิดตัว MAHADTHAI Channel ในวันพุธที่ 9 มิถุนายน 2553 ตั้งแต่เวลา 14.00 น.และคาดว่าจะสามารถออกอากาศเป็นปฐมฤกษ์ ในวันที่ 14 มิถุนายน 2553 ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกท่าน ประสานการดำเนินงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมระบบ KU Band หรือระบบ C-Band ณ ที่ทำการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ทำการชุมชน หรือสถานที่สำคัญต่าง ๆ</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
	<p>เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสรับชมรับฟังข่าวสาร และได้รับประโยชน์จากรายการต่าง ๆ อย่างครบถ้วน และทั่วถึง หากมีปัญหาในทางปฏิบัติขอให้รายงานให้กระทรวงทราบด้วย ทั้งนี้สามารถรับชมได้ที่ระบบ KU Band ช่อง 20 หรือระบบ C-Band คลื่นความถี่ 4036 V Symbolrate 2025 ผ่านดาวเทียมไทยคม 5</p>	
<p>7. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</p>	<p>- ขอให้จังหวัดทุกจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดต้นทางเพิ่มความเข้มข้นในการสกัดกั้นสารตั้งต้นและการขนส่งลำเลียงยาเสพติด รวมทั้งการปฏิบัติตามมาตรการ Clean & Seal ซึ่งปัจจุบันสามารถประกาศเป็นหมู่บ้าน/ชุมชนสีขาว ได้ร้อยละ 76.66 โดยมี 13 จังหวัด ที่ประกาศหมู่บ้านสีขาวได้ครบร้อยละ 100 คือ จังหวัดพิษณุโลก สิงห์บุรี ประจวบคีรีขันธ์ ระยอง ชัยนาท พะเยา เพชรบูรณ์ ยโสธร ลำปาง สกลนคร สมุทรสงคราม หนองบัวลำภู และชัยภูมิ ขอชื่นชมผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอทุกท่านที่มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานจนประสบความสำเร็จ</p> <p>นอกจากนี้ขอให้ทุกจังหวัดกำหนดให้ระหว่างวันที่ 4 ถึง 30 มิถุนายน 2553 เป็นช่วงเวลาแห่งการปฏิบัติการกวาดล้างเครือข่ายยาเสพติด (Clean) เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ในวันที่ 26 มิถุนายน 2553 ตามแนวทาง “มหาดไทย Clean & Seal ทำความดีเพื่อแผ่นดิน กวาดล้างให้สิ้นยาเสพติด” โดยขอให้ทุกจังหวัดทำการตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายซ้ำทุกพื้นที่อีกครั้งหนึ่ง โดยการประชาสัมพันธ์และปฏิบัติการถอดดิน ปิดล้อม ตรวจค้น กวาดล้างพื้นที่ที่ยังมีปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นฐานในการขยายผลจับกุมเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่ และนำหมายจับที่ยังค้างอยู่มาเร่งรัดดำเนินคดี</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด - กรมการปกครอง</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
	<p>ตามกฎหมาย สำหรับพื้นที่ที่ประกาศเป็นชุมชนสีขาวแล้ว ขอให้เพิ่มความเข้มข้นในการจัดระบบเฝ้าระวัง เพื่อให้คงความเป็นชุมชนสีขาวได้อย่างยั่งยืน</p>	
<p>8. การป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย</p>	<p>- จากการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่า จะเกิดสภาวะฝนทิ้งช่วง และปัจจุบันปริมาณน้ำ ในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่หลายแห่ง โดยเฉพาะ เขื่อนสิริกิติ์และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ มีปริมาณน้ำน้อย จนเกือบถึงเกณฑ์วิกฤติ ดังนั้น ขอให้กรมป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ติดตามสภาวะน้ำในเขื่อน และรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบทุกสัปดาห์ รวมทั้งให้ทำแผนปฏิบัติการเพื่อรองรับสภาวะ ฝนทิ้งช่วง และแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาจากอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม</p> <p>นอกจากนี้ขอให้ทุกจังหวัดตรวจสอบปริมาณ น้ำในเขื่อน หรืออ่างเก็บน้ำในพื้นที่ หากพบว่าปริมาณ น้ำมีน้อย ให้แจ้งเตือนให้ประชาชนที่ประกอบอาชีพ ทำนาให้เลื่อนการทำนาออกไปก่อน รอจนกว่าจะมี ฝนตกลงมาตามปกติ และขอให้เตรียมจัดหาแหล่งน้ำ ให้ประชาชนใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ และทั่วถึง</p> <p>สำหรับการเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัย และวาตภัย ขอให้ทุกจังหวัดเตรียมความพร้อม ตามที่ได้สั่งการไปแล้ว โดยเน้นการแจ้งเตือนภัย การเตรียมกำลังคน และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้บรรเทา สาธารณภัย รวมทั้งจัดเตรียมพื้นที่ปลอดภัย เพื่อเป็น ที่พักชั่วคราว สำหรับช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด - กรมป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
<p>● <u>ข้อสั่งการของรัฐมนตรี</u> <u>ช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย</u> <u>(นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์)</u></p> <p>1. การปฏิบัติงานหลังจากเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมือง</p>	<p>- ตามที่ได้เกิดเหตุการณ์เผาศาลากลางจังหวัด 4 จังหวัด สร้างความเสียหายให้แก่ทางราชการเป็นอย่างมาก ซึ่งเชื่อว่าสถานการณ์อาจเป็นเพียงการหยุดพักชั่วคราว จึงขอให้ทุกจังหวัดอย่าได้ประมาท ให้ดูแลรักษาความปลอดภัย อาคารสถานที่ราชการอื่นๆ ด้วย ไม่ว่าจะเป็นสำนักงานองค์กรปกครองท้องถิ่น รวมทั้งโรงเรียน สถานศึกษาต่างๆ</p> <p>นอกจากนี้ขอให้ทุกจังหวัดจัดประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อสร้างความเข้าใจและเป็นการกระตุ้นเตือนให้ระวัง ดูแลสถานที่ราชการในพื้นที่</p> <p>ทั้งนี้ ในการดำเนินคดีต่อผู้กระทำความผิดในแต่ละจังหวัดที่มีการจับกุมไม่ว่าจะอยู่ในกระบวนการสอบสวน หรือบางคดีที่มีการตั้งข้อหาและอัยการสั่งฟ้องแล้ว ต้องประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้และเข้าใจว่าการกระทำความผิดต้องได้รับการลงโทษตามกฎหมาย เพื่อสร้างความรู้สึกลัวและไม่กล้าทำความผิดซ้ำอีก</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p>
<p>2. การดำเนินการต่อสื่อท้องถิ่นที่มีพฤติกรรมสร้างความแตกแยก</p>	<p>ขอให้ทุกจังหวัดดำเนินการตามกฎหมายอย่างเฉียบขาดกับสถานีวิทยุชุมชนหรือเคเบิลทีวีที่มีพฤติกรรมปลุกกระดม สร้างความแตกแยก โดยเฉพาะจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ประกาศพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน เนื่องจากสื่อเหล่านี้เหมือน "น้ำหยดลงหิน" เมื่อประชาชนรับฟังทุกวันจะเกิดความเชื่อ ตัวอย่างเช่นที่จังหวัดอุดรราชธานี และขอนแก่น เคยมีบทเรียนมาแล้ว</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
	<p>ขอให้ทุกจังหวัดตั้งทีมงานตรวจสอบอย่างใกล้ชิด หากเป็นสื่อที่สร้างความแตกแยกขอให้ควบคุมและยุติการออกอากาศในทันที</p>	
<p>3. การช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่เข้าร่วมการชุมนุมทางการเมือง</p>	<p>- ขอให้ทุกจังหวัดสำรวจ รวบรวมข้อมูลประชาชนที่เข้าร่วมการชุมนุมทางการเมืองให้ชัดเจน ทั้งชื่อ ที่อยู่และอาชีพ เพื่อที่จะได้เข้าไปดูแล เยียวยา สอบถามทุกข์สุข ประชาชนเหล่านั้นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมอย่างไร และเป็นโอกาสที่จะทำให้ประชาชนที่เป็นแนวร่วมประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (นปช.) ให้กลับใจมาเป็นแนวร่วมกับประชาชนในพื้นที่ เพื่อสร้างความปรองดองแห่งชาติให้เกิดขึ้น หรือ อาจจะเชิญชวนให้เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครปกป้องสถาบัน (อสป.) ซึ่งเป็นโครงการที่ให้ความรู้เรื่องประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p>
<p>4. การแก้ไขปัญหานี้ออกระบบ</p>	<p>- ขอขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ได้ทุ่มเทปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหานี้ออกระบบอย่างเข้มแข็ง โดยกระทรวงมหาดไทย ได้ทำการเจรจาไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ จำนวนกว่า 750,000 ราย มูลค่าหนี้กว่า 90,000 ล้านบาท กำหนดเป้าหมายให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2553 ปัจจุบันการดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย</p> <p>ทั้งนี้ ผลการเจรจาประนอมหนี้ทั้งหมด มีลูกหนี้ที่ขออนุมัติสินเชื่อจากธนาคารประมาณกว่า 500,000 ราย แต่ปัจจุบันธนาคารอนุมัติสินเชื่อได้ประมาณ 11,000 ราย คิดเป็นร้อยละ 2 จะเห็นได้ว่าหลังจากกระบวนการประนอมหนี้แล้ว ธนาคารอนุมัติสินเชื่อให้น้อยมาก จึงขอให้ทุกจังหวัดดำเนินการ ดังนี้</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
	<p>1) ตรวจสอบว่ามีลูกหนี้นอกระบบที่ตกค้างอยู่อีกหรือไม่ หากพบว่ายังมีอยู่ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว</p> <p>2) ตรวจสอบการอนุมัติสินเชื่อของธนาคาร โดยให้ประสานการดำเนินงานกับธนาคารในพื้นที่โดยตรง เพื่อจะได้สรุปปัญหาและอุปสรรคที่ธนาคารไม่สามารถอนุมัติสินเชื่อให้แก่ลูกหนี้นอกระบบได้แล้วรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบ เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ และหาทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป</p>	
<p>● ข้อราชการของ ปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายมานิต วัฒนเสน)</p> <p>1. ศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน (ศอฉ.) มีหนังสือขอขอบคุณ กระทรวงมหาดไทย</p>	<p>- ศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน (ศอฉ.) ได้มีหนังสือแสดงความขอบคุณกระทรวงมหาดไทยที่เป็นหน่วยงานหลักในการช่วยแก้ไขปัญหาค่าความไม่สงบของบ้านเมือง ในส่วน of กระทรวงมหาดไทยขอขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอ และข้าราชการในส่วนภูมิภาคทุกท่านที่ได้ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ นอกจากนี้ขอให้ช่วยกันเร่งบูรณะฟื้นฟูประเทศและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในทุกๆด้าน สำหรับรายละเอียดในการดำเนินการจะแจ้งเป็นหนังสือสั่งการต่อไป</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p> <p>- ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย</p>
<p>2. พระราชกำหนด การบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548</p>	<p>- ตามที่ได้มีมติคณะรัฐมนตรีประกาศพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินใน 24 จังหวัด และปัจจุบันมี 3 จังหวัดที่แจ้งความจำนงขอยกเลิกพระราชกำหนด ฯ ภายในจังหวัดแล้วคือ จังหวัดปทุม นครปฐม และชลบุรี หากจังหวัดใด</p>	<p>- จังหวัดในพื้นที่ประกาศพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
	เห็นว่าสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ และสมควรยกเลิกพระราชกำหนด ฯ ขอให้แจ้งกระทรวงมหาดไทยทราบเพื่อจะได้นำเสนอให้ ค.อ.จ.ทราบต่อไป	
3. ขอบขอบคุณการปฏิบัติงานของผู้ว่าราชการจังหวัด	<p>- ขอบขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดทุกท่านที่รายงานสถานการณ์ในจังหวัดทาง SMS ผ่านโทรศัพท์มือถือของปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยเฉพาะจังหวัดมหาสารคาม และชัยภูมิ ที่ได้รายงานอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>นอกจากนี้ขอชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และหากมีปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานหรือต้องการความช่วยเหลือ ขอให้ติดต่อปลัดกระทรวงมหาดไทยโดยตรงที่ หมายเลข 081-373-8999</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p> <p>- 3 จังหวัดในพื้นที่ชายแดนภาคใต้</p>
4. การดำเนินการต่อผู้กระทำความผิดจากเหตุการณ์ชุมนุมและทำลายสถานที่ราชการ	<p>- ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรวบรวมข้อมูลกรณีเฝ้าที่ว่าการอำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ซึ่งศาลได้พิพากษาลงโทษให้จำคุก 20 ปี โดยขอให้ส่งข้อมูลดังกล่าวให้กระทรวงมหาดไทย เพื่อจะได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบว่า การกระทำผิดในกรณีเฝ้าสถานที่ราชการจะต้องได้รับการลงโทษที่รุนแรง</p> <p>นอกจากนี้ขอให้ทุกจังหวัดหาข่าวในทางลับของกลุ่มบุคคลที่เข้าร่วมการชุมนุมของกลุ่ม นปช. ที่ถูกศาลพิพากษาลงโทษแล้ว ขอให้ดูแลและให้ความช่วยเหลือ อย่าได้คิดว่าคนกลุ่มนี้เป็นศัตรู</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p> <p>- จังหวัดตรัง</p>
5. พระราชกำหนดยกเว้นการกระทำความผิดผู้ที่ครอบครองอาวุธปืนที่ผิดกฎหมาย	<p>- ศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน (ค.อ.จ.) จะออกพระราชกำหนดยกเว้นการกระทำความผิดผู้ที่ครอบครองอาวุธปืนที่ผิดกฎหมาย และได้มอบหมายให้ กระทรวงมหาดไทย</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
	<p>โดยกรมการปกครองจัดทำร่างพระราชกำหนด ฯ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะนำเข้าไปประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อขอความเห็นชอบต่อไป</p> <p>ขอให้ทุกจังหวัดประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อเป็นการเตรียมการล่วงหน้า โดยกระทรวงจะประสานในรายละเอียดต่อไป</p>	
<p>6. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ที่มาช่วยราชการ จัดทำรายงาน สรุปเหตุการณ์ ความรุนแรงในพื้นที่</p>	<p>- ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดที่มาช่วยราชการที่กระทรวงมหาดไทย ทั้ง 4 ท่าน จัดทำรายงานสรุปเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข และหากจังหวัดใดมีข้อเสนอแนะขอให้รายงานให้กระทรวงทราบ เพื่อนำมาใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานหากเกิดปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ขึ้นอีก</p>	<p>- ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น , มุกดาหาร,อุบลราชธานี, และอุดรธานี</p> <p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p>
<p>7. การขออนุญาตเดินทาง ไปราชการต่างประเทศ ของผู้ว่าราชการจังหวัด</p>	<p>- ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดที่ขออนุญาตเดินทางไปราชการต่างประเทศ ให้พิจารณาในเรื่องระยะเวลาที่ขออนุญาตเดินทางให้มีความเหมาะสม โดยขอให้พิจารณาให้รอบครอบ อย่าให้มีปัญหาในภายหลัง หากมีความจำเป็นขอให้ติดต่อปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยตรงที่ หมายเลข 081-373-8999</p>	<p>- ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด</p>
<p>8 . การดูแลรักษาความปลอดภัย หลังเหตุการณ์การชุมนุม ทางการเมือง</p>	<p>- ขอให้ทุกจังหวัดติดตามเฝ้าระวังพฤติกรรมของกลุ่มบุคคลที่เข้าร่วมชุมนุมในเหตุการณ์ความไม่สงบที่กรุงเทพมหานคร โดยคนเหล่านี้อาจเก็บความรู้สึกที่ไม่ดีต่อรัฐบาล และเมื่อเดินทางกลับไปยังภูมิลำเนา อาจจะใช้วิธีต่อสู้ในรูปแบบต่างๆ เช่น การเผาทำลายสถานที่ราชการ โรงเรียน หรือตู้โทรศัพท์ ทั้งนี้ ขอให้ส่งเจ้าหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบพฤติกรรมอย่างใกล้ชิด หากเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ขอให้ตรวจสอบให้ชัดเจนก่อนว่าเป็นการก่อความไม่สงบหรือเป็นอุบัติเหตุแล้วจึงรายงานให้กระทรวงทราบ</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
9. การช่วยเหลือเยียวยา ครอบครัวผู้เสียชีวิต จากกรณีการชุมนุม	<p>- ตามที่มีการชุมนุมและการเกิดสถานการณ์ความไม่สงบเรียบร้อย ทำให้มีประชาชนเสียชีวิต ซึ่งส่วนใหญ่เป็นประชาชนในต่างจังหวัด สำหรับรายชื่อผู้เสียชีวิตสามารถดูข้อมูล ได้ที่เว็บไซต์ www.ISAB.go.th</p> <p>สำหรับการเยียวยา ช่วยเหลือครอบครัวของบุคคลที่เสียชีวิต ขอให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอำเภอ ออกไปเยี่ยมเยียนและหากสามารถให้การช่วยเหลือได้ ขอให้ดำเนินการโดยด่วน</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p>
10. การเตรียมการ รับภาวะภัยแล้ง	<p>- ขอให้ทุกจังหวัดเตรียมการรับสถานการณ์ภัยแล้ง เนื่องจากปัจจุบันปริมาณน้ำในเขื่อนใหญ่ๆ เช่น เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อยู่ในขั้นวิกฤติ โดยขอให้ติดตามสำรวจตรวจสอบข้อมูลและประสานการดำเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรโดยด่วน</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p>
11. แนะนำผู้บริหาร รัฐวิสาหกิจในสังกัด กระทรวงมหาดไทย	<p>- นายเจริญ ภัสระ ด้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการประปานครหลวง ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2553</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด - ทุกหน่วยงานในสังกัด กระทรวงมหาดไทย</p>

ส่วนนโยบายและแผนรวม สำนักนโยบายและแผน สป.

โทร. 0 2223 4870 , สื่อสาร 50577 วันที่ 4 มิถุนายน 2553